

หัวข้อข่าว : นายกาปลื้มคนกรุงชวนเล่นน้ำสงกรานต์ต์

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 12 เมษายน 2566

ที่มา : <https://siamrath.co.th/>

นายกาปลื้มคนกรุงชวนเล่นน้ำสงกรานต์ต์



🕒 12 เมษายน 2566 00:51 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 การเมือง



บ๊ักตู๋ขอบคุณคนไทยชวนเล่นน้ำสงกรานต์ต์ ไม่อยากให้รังเกียจกัน กรมทางหลวงแนะปชช.วางแผนล่วงหน้า เลือกใช้เส้นทางกลับต่างจังหวัด คาดปริมาณจราจรมากกว่าปี 65 บขส.ย้ายจัดรถโดยสารเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่ หมอชิตคึกคัก ประชาชนแห่จองตั๋วโดยสารกลับภูมิลำเนาเต็มทุกที่นั่ง

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยก่อนการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวถึงผลสำรวจของกรุงเทพโพลระบุคนกรุงเทพฯ อยากชวนพล.อ.ประยุทธ์ไปเล่นน้ำสงกรานต์ต์ด้วยเป็นอันดับ 1 ว่า "เธอ ชอบคุณมากนะจ๊ะ เดี่ยวหาโอกาสหาเวลาแล้วกันก็ว่าจะไปทำบุญทำทานอะไรบ้าง ชอบคุณมากๆ ทุกคนที่ให้กำลังใจนายกา ถือว่าให้กับทุกคน ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ชอบคุณน้ำใจไมตรีที่มีให้นายกา ขอให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมไทยต่อไป อย่ารังเกียจจะไรกันเลย เพราะประเทศชาติเราสำคัญที่สุด

หัวข้อข่าว : นายกษปल्लीมคนกรุงชวนเล่นน้ำสงกรานต์

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 12 เมษายน 2566

ที่มา : <https://siamrath.co.th/>

ด้าน กรมทางหลวงคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 11-17 เม.ย. ปริมาณการจราจรบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์จะมากกว่าสงกรานต์ ปี 65 ถึง 5.3% โดยกรมทางหลวง ได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง เพื่อให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยตัวเลขการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 66 ว่า เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ทางบขส.ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้)รองรับการเดินทาง 3,440 เที่ยว มีผู้โดยสารใช้บริการ 40,819 คน ส่วนเที่ยวกลับ ได้จัดรถโดยสาร 3,369 เที่ยว รองรับผู้โดยสารใช้บริการ 35,718 คน โดย บขส. สามารถจัดรถโดยสารได้เพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

สำหรับเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งฯ ก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง รวมทั้งขอให้ซื้อตั๋วที่ช่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น และให้ตรวจสอบข้อมูลในตัวโดยสาร เช่น เส้นทาง เวลารถออก จุดขึ้นรถทุกครั้งด้วย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์ ปี 2565 ถึง 5.3% และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลดังกล่าว กรมทางหลวงจึงได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

ที่สถานีขนส่งหมอชิต ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเดินทางกลับต่างจังหวัด เป็นไปอย่างคึก ตัวโดยสารถูกจองเต็มเกือบทุกที่นั่ง และคาดว่า ในวันพรุ่งนี้ (12เม.ย.) จะมีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมากที่สุด